

จดหมายออนไลน์

(24 เมษายน 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่คิดมาก เครียด และคิดเป็นทุกข์จนเป็นอุปสรรคต่อการมีคู่

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า แพรพลอย เกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2523 เวลา 16.55 น. กทม เพศหญิง

ดวงชะตาของคุณแพรพลอย ถือว่า เป็นดวงชะตาที่ต้องต่อสู้มาก ชีวิตมักมีอุปสรรคเสมอๆ เป็นทุกข์ในใจไม่ห่างหาย แต่คุณก็เป็นคนที่มีวาสนาดี มีจิตใจใฝ่คุณธรรมความดี ชอบทำบุญ

คำถามแรก เรื่องการงาน ก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ที่ บริษัทคอมพิวเตอร์บริษัทหนึ่ง ทำงานได้ประมาณ 3 ปี แล้วได้ลาออกมาทำงานอยู่ที่ บริษัทคอมพิวเตอร์อีกบริษัทหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557จนถึงปัจจุบัน แต่ ณ ตอนนี้ไม่ได้รับผลตอบแทนสวัสดิการตามที่ตกลงไว้ รวมถึงความมั่นคงของบริษัทที่ย้ายมา จึงอยากจะย้ายงานใหม่ จะมีโอกาสได้งานใหม่หรือไม่คะ หรือออกจากบริษัทที่กำลังทำงานอยู่ดีหรือไม่คะ

ก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่า คุณมักจะเป็นคนที่ทำงานที่ไหนได้ไม่นาน จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานบ่อยๆ ซึ่งก็ตรงกับเหตุการณ์ในขณะนี้ของคุณ

วิธีการแก้ไขก็คือ อย่าทำงานที่ต้องนั่งโต๊ะประจำที่ พยายามหางานที่ต้องเคลื่อนที่เดินทางบ่อยๆ และ หากเป็นไปได้ ก็ควรเป็นงานประเภทสัญญาจ้างที่จบเป็นงานๆ หรือ จบตามระยะเวลา ก็จะทำให้สอดคล้องไปกับดวงชะตาของคุณ

ดูจากรูปดวงชะตาของคุณแล้วก็เห็นว่า คุณน่าจะทำงานทางด้านวิชาการ งานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารแบบคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังทำอยู่ หรือ หากคุณจะทำงานอื่นนอกเหนือจากนี้ ก็ขอแนะนำให้ทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆ ทันสมัยมากๆ หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งโบราณมากๆ

อีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือ เรื่องผลจากการทำงาน หรือ เงินค่าตอบแทนจากการทำงานของคุณนั้น บางครั้งดูเหมือนจะดี แต่ก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยว่า มันอาจจะพลิกผันแย่งลง หรือ กลายเป็นไม่ดีได้เหมือนกัน

ทั้งนี้ ก็เนื่องมาแต่การตกลงในเรื่องเอกสารสัญญาของคุณ ซึ่งบ่งบอกในดวงชะตาว่า อาจจะก่อเรื่องเสียหายอย่างมากให้แก่คุณได้ จึงควรจะต้องพิจารณาไตร่ตรอง ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาให้ดีก่อนลงนาม ไม่งานคุณอาจจะเสียเปรียบในเรื่องข้อกฎหมาย จนอาจสร้างความเสียหายแก่คุณได้

เรื่องการย้ายงานใหม่นั้น หากคุณต้องการจะทำ ก็ควรจะเร่งรีบทำเสียโดยเร็ว อย่าให้เกินกลางปีหน้าครับ เพราะช่วงเวลานี้จนถึงกลางปีหน้า ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มิใช่ของคุณ จะทำอะไรก็ควรจะรีบครับ

แต่ในขณะนี้ รายได้ของคุณก็ไม่ถือว่าแย่เสียทีเดียว รายได้ก็น่าจะมาจากการทำงานติดต่อกับต่างประเทศ หรือไม่ก็เป็นงานประเภทที่ปรึกษาครับ

คำถามที่สอง ต้องการเปิดบริษัทเป็นของตนเอง จะมีโอกาสหรือไม่คะ ประมาณเมื่อใดคะ และสามารถดำเนินกิจการ รวมทั้งมีบริวาร และลูกค้าสนับสนุน ฯลฯ ทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองได้หรือไม่คะ จะมีอุปสรรคใดๆในการเปิดบริษัทหรือดำเนินกิจการหรือไม่คะ และจะต้องทำแก้ไขอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคะ

ผมคิดว่า คุณคงจะเริ่มคิดถึงเรื่องที่จะตั้งบริษัทของตนเองตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี2557 แล้ว เพราะดวงดาวในดวงชะตาของคุณชี้ไปในทางนี้ ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ว่า บริษัทที่คุณจะตั้งนั้น คงจะมีผู้ร่วมหุ้นส่วนด้วย

ก็ต้องขอเตือนว่า ดวงชะตาของคุณไม่เหมาะที่จะทำงานแบบหุ้นส่วน เพราะอาจจะเกิดความแตกแยก ทะเลาะเบาะแว้งได้

แต่ในขณะที่ดาวกำลังโคจรเป็นคุณในขณะนี้ หากจะลงทุนอะไร ก็อย่าให้เกินกลางปีหน้าจะดีที่สุด

แต่ก็ต้องต้องระมัดระวังลูกน้องและบริวารของคุณ ซึ่งคุณคงน่าจะมีลูกน้องที่เก่ง แต่คนเก่งเหล่านี้ จะสร้างความเสียหายให้แก่คุณได้มากทีเดียวเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญา ก็ต้องระวังด้วย

คำถามสุดท้าย เรื่องความรัก

คุณถามมาเพียงแค่นี้ ก็ต้องตอบแบบกว้างๆว่า ดวงชะตาเรื่องคู่ของคุณนั้น ก่อนข้างจะลงเอย หรือ ได้คู่ก่อนข้างจะซ้ำ หรือ อาจจะไม่ลงเอยกับใครก็ได้

หรือหากสามารถลงเอยกับใครได้ก็แล้วแต่ ก็ต้องระมัดระวังที่จะเกิดความผิใจ ทะเลาะเบาะแว้ง จนอาจจะทำให้ชีวิตคู่แตกแยกได้

ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ ในดวงชะตาของคุณเป็นดวงพลัดพรากจากคู่ อีกส่วนหนึ่งก็เพราะ โดยพื้นฐานของคุณเอง คุณเป็นคนทีค่อนข้างเครียด เป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมาก และคิดวนไปวนมา จนอาจจะ

ออกไปในทางจู้จู้ขี้ขี้บ่น หรือย่ำคิดย่ำทำ และมักจะคิดเป็นทุกข์ใจไปก่อน บางครั้งเรื่องไม่ได้เล่าร้ายขนาดนั้น แต่คุณก็คิดทุกข์ไปก่อนหน้าแล้ว

เรื่องเหล่านี้ ล้วนสามารถทำร้ายความมั่นคงในชีวิตคู่ได้ทั้งสิ้น จึงขอแนะนำให้พยายามปรับแนวคิดของตัวเองในเรื่องเหล่านี้เสีย ก็อาจจะช่วยในเรื่องชีวิตคู่ได้

สุดท้ายก็ขอให้ คุณแพรวพลอย ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มึคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า จากคนไกล ครับ

